

Kristie Phan

Feb 18 at 9:46 AM

CÓ ĐỒ C PHÉP ĐỒ T PHÁO VÀ MÚA LẦN TRONG NHÀ THỒ ĐỒ MỒ NG TỒ T VN KHÔNG?

Tồ t là đồ hỒi quan trồ ng nhỒ t cỒ a ngỒỒi ViỒ t đỒ trong và ngoài nỒ c. Là ngỒỒi Công Giáo có niỒ m tin Thiên Chúa là ĐỒ ng đã tồ o đỒ ng mỒi loài mỒi vỒ t hỒ u hình và vô hình, là Chúa Xuân, là NguỒ n duy nhỒ t cỒ a mỒi an vui, hỒ nh phúc và thánh thiỒ n. chúng ta phỒi đón mỒ ng ngày xuân cỒ a dân tồ c cách nào cho xỒ ng hỒ p vỒi niỒ m tin Thiên Chúa là Chúa XuỒn, ĐỒ ng đã tồ o đỒ ng và cỒ u chuỒ c con ngỒỒi nhỒ Chúa CỒ u ThỒ Giêsu Kitô, ĐỒ ng đã đỒ n trỒ n gian làm Con NgỒỒi đỒ hy sinh "**mỒ ng sỒ ng mình làm giá chuỒ c cho muôn ngỒỒi**" (Mt 20:28)

Do đó, Ba ngày Tồ t phỒi là ba ngày chúng ta đỒ c biỒ t thỒ đỒ y và cỒ m tỒ Chúa là Chúa Xuân, là Chúa cỒ a thỒi gian và không gian, là hai yỒ u tỒ căn bỒ n tồ o thành đỒ ch sỒ cỒ a con ngỒỒi và cỒ a thỒ giỒi hỒ u hình, vì mỒi biỒ n cỒ xỒ y ra cho con ngỒỒi- nói riêng- và cho thỒ giỒi- nói chung- đỒ u phỒi xỒ y ra trong thỒi gian và không gian cỒ thỒ. ThỒi gian đỒ Tồ t cỒ a ngỒỒi ViỒ t là ba ngày đỒ u cỒ a tháng giêng trong Âm LỒ ch và không gian là quê hỒ ng VN hay đỒ các quỒ c gia có ngỒỒi ViỒ t sinh sỒ ng. Giáo HỒi tôn trồ ng và khuyỒ n khích giáo dân VN mỒ ng LỒ Tồ t đỒ tồ gia hay trong CỒ ng ĐỒn Giáo XỒ theo phong tồ c và truyỒ n thỒ ng văn hóa cỒ a dân tồ c.

ĐỒ tồ gia, ngỒỒi tín hỒ u trồ ng bày Bàn thỒ TỒ Tiên đỒ nhỒ c nhỒ con cháu nhỒ cỒi nguỒ n cỒ a mình trong tâm tình tri ân, cỒ m tỒ và cỒ u nguyỒ n cho các bỒ c đã sinh thành ra mình và nay đã khuỒ t, xin cho hỒ đỒ c sỒ m hỒ ng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh hỒ ng. NhỒ thỒ, ba ngày Tồ t là thỒi đỒ m đỒ c biỒ t nhỒ c nhỒ con cháu, cách riêng, nhỒ đỒ n ông bà, cha mỒ còn sỒ ng hay đã ly trỒ n NhỒ ng đỒ nhà thỒ, nhà NguyỒ n thì chỒ có Bàn ThỒ (Altar) đỒ c đỒ t giỒ a Cung Thánh (Sanctuary) đỒ cỒ hành Thánh LỒ TỒ đỒ n (The Eucharist) hàng ngày hay ngày Chúa NhỒ t và LỒ Trồ ng.

Bàn ThỒ TỒ Tiên thì chỒ đỒ t đỒ tồ gia chỒ không đỒ c đỒ t đỒ bỒ t cỒ nỒi nào trong Nhà ThỒ, là nỒi dành riêng đỒ cỒ hành phỒ ng vỒ thánh (sacred liturgies) cho CỒ ng ĐỒn hay Giáo XỒ mà thôi. Do đó, đỒ t Bàn thỒ TỒ Tiên, trồ ng bày đỒ u RỒ ng đỒ u lân trên Cung Thánh là đỒ u bỒ t xỒ ng không đỒ c phếp làm đỒ tôn trồ ng nỒi thánh thiêng dành riêng đỒ cỒ hành phỒ ng vỒ thánh cỒ a Giáo HỒi. LỒi nỒ a, cũng không đỒ c rỒ c đầu rỒ ng hay đỒ u lân trỒ c Thánh giá, nỒ n cao Sách

thánh và linh mục chỉ tiến lên Cung Thánh để cử hành Thánh Lễ. Đức bít cũng không được phép đốt pháo trong nhà thờ làm mất sự im lặng cần thiết cho việc cử hành trong thánh lễ của giáo dân trong nhà thờ.

Tóm lại, đốt pháo, múa lân là những việc vui chơi nhân ngày Tết phải diễn ra ngoài đường phố hay tại gia đình không thể trong nhà thờ được vì bất cứ lý do nào. Lễ phục, y phục hay quần áo của bít cũng dân tộc nào trên thế giới cũng không thể thay thế cho lễ phục của Giáo Hội (sacred Vestments) để cử hành Thánh Lễ.

Vì thế, linh mục không thể mặc quần áo của VN với khăn đóng áo thun xanh để làm nhân ngày Tết của dân tộc. Đây không phải là nét "hội nhập văn hóa (inculture) được khuyến khích mà là một vi phạm khi luỵt của Giáo Hội và Lễ Phục khi cử hành phụng vụ thánh. Xin nhắc điếu này để tránh gây xú khi làm điếu Giáo Hội không cho phép. Lễ phục, áo trên những cử chỉ của Công Đấng Vaticanô II áp dụng trong toàn Giáo Hội sau năm 1965, thì Bàn Thờ (Altar) phải được đặt tại Cung Thánh (Sanctuary) và linh mục dâng lễ phải quay mặt nhìn Công Đấng tham dự Thánh Lễ được làm bằng ngôn ngữ của giáo dân thay vì bằng tiếng Latin và linh mục cử hành quay lưng lại với Công Đấng tham dự như hình thức truyền của Công Đấng.

Ngay từ duy nhất không chấp hành những cử chỉ của Công Đấng Vaticano II là Tổng Giám mục Marcel Lefevre (người Pháp). Ông tiếp tục làm lễ bằng tiếng Latin và quay lưng lại với giáo dân tham dự Thánh Lễ. Nghiêm trọng hơn nữa là ngài đã truy cập giám mục (không có phép của Đức Thánh Cha) cho một số linh mục Tây Ban Nha và Mỹ đã hội tụ tại đây, khiến Tòa Thánh phải phạt ông với việc Tuyền thông tởn kỏt (excomunio latae sententiae). Những Sau này ông đã hối lỗi và được tha vớ trên. Như thế, làm lễ quay lưng lại với Giáo dân tham dự Thánh Lễ là trái với những cử chỉ của Công Đấng Vaticanô II đang được chấp hành trong toàn Giáo Hội Công Giáo từ sau Công Đấng cho đến nay. Thế hỏ, khi cử Thánh Lễ tại Giáo Đô Rôma cho đến các Giáo hội địa phương (giáo phận) thì Đức Thánh Cha và các Giám mục quay mặt hay quay lưng lại với giáo dân?

Như vậy, những linh mục còn quay lưng lại với giáo dân khi dâng lễ là rõ ràng chấp hành Giáo Hội với hình thức cử hành Thánh Lễ dựa trên những cử chỉ của Công Đấng Vaticanô II. Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội hiệp nhất trung tâm của phụng vụ mà lễ Phụng vụ diễn ra niềm tin cho đến hình thức thể phụng vụ cử hành phụng vụ thánh (sacred Liturgies). Do đó, nếu ai tự ý thực hành điếu gì theo ý riêng mình, thì còn gì là hiệp thông (comm) và hiệp nhất (unity) trong Giáo Hội nữa?

Có thờ, nếu linh mục dõp bõ Bàn Thờ (Altar) õ giõ a Cung Thánh đi đõ thay thờ bõng bàn thờ tõ tiên trong ngày Tõ t VN thì căn cõ vào chõ thờ hay tiêu chuõn nào cõ a Giáo Hõ i đõ làm nhõ võ y? Nhõ thờ, rõ ràng lnh mõ c đã biõn Nhà Thờ là nõ i thờ phõng chung cõ a giáo xõ thành tõ gia cõ a mình rõ i còn gì nõ a? và nếu ai cũng tõ tõn làm nhõ võ y thì Giáo Hõ i còn gì là "duy nhõ t, thánh thiõn, công giáo và tông truyõn nõ a"? Bõ i thờ, mõ i thành phõn dân Chúa trong Giáo Hõ i đõ u phõ i tuân thờ và thi hành nghiêm túc mõ i qui đõnh võ viõ c cõ hành Thánh lõ Tõ õn (The Eucharist) và các Bí Tích kõ cõ các "Á Bí Tích(Sacramentals) cõ a Giáo Hõ i.

Tóm lõ i, Giáo Hõ i là Phõng Tõn hõ u hõ u Chúa Kitô đã thiõ t lõ p trên nõ n tõng Tông Đõ đõ ban õn cõ u đõ cõ a Chúa cho hõ t mõ i dân mõ i nõõ c cho đõ n ngày mẫn thiõ i gian tõ c ngày tõn thờ khi không còn ai sõng trên trên trõ n gian này nõ a. Amen.

Lm Phanxicõ Xaviõ Ngô Tõn Huõn

Tác giõ : Lm. Ngô Tõn Huõn, Doctor of Ministry
